

**สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**1. เรื่อง SEANF แสดงความห่วงใยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แจ้งว่า Ms.Loretta Ann Pargas Rosales ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์ แสดงความห่วงใยในนามสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แจ้งให้สมาชิก SEANF ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้อง ค้ำครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป และได้มีหนังสือไปถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการต่าง ๆ

**2. เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบถึงผลการหารือในประเด็นผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา และชาวอุยกูร์ และรับทราบรายละเอียดของเอกสาร Guidelines on Temporary Protection or Stay Arrangements ที่เสนอโดยผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยในช่วงแรกที่เดินทางเข้ามาในประเทศ มาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าว และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมอบคณะกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ ไปศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอรัฐบาลต่อไป และมอบคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รับแนวทาง Guidelines on Temporary Protection or Stay Arrangements ไปศึกษา และใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและชาวอุยกูร์ต่อไป

### 3. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (กสม.7) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในหลักการของร่างข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

ข้อที่ 1 ความเป็นมา

ข้อที่ 2 อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ พ.ศ. 2542

ข้อที่ 3 ข้อเท็จจริงและข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 5 ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข้อที่ 6 ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย

และได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการ ไปดำเนินการแก้ไขร่างรายงานดังกล่าวให้สมบูรณ์ตามความเห็นซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะต่อไป

### 4. เรื่อง แนวทางการส่งรายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ของ กสม. ในสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้แบ่งแนวทางการส่งรายงาน เป็น 2 กรณี โดยกรณีที่เป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเร่งด่วน ให้เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่หากเป็นกรณีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายให้เสนอฝ่ายบริหารเมื่อมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแล้ว

### 5. เรื่อง ศูนย์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองขอปรึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทำหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองโดยเน้นบทบาทในการประสานงานและประสานความร่วมมือเป็นหลัก และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
เมืองในการทำงานร่วมกับศูนย์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองต่อไป